

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๓.๒/ว ๑๗๐๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๓.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งมติและร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เกี่ยวกับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่งผลให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา จะต้องเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ นับตั้งแต่วันที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบและศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อนในระหว่างฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เสนอร่างประกาศให้ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ลงนาม เพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป รายละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า เพื่อให้การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเหมาะสม จึงแจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ ศึกษาทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการเลื่อนขึ้นเงินเดือนในระบบร้อยละสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวตามร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เกี่ยวกับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามหนังสือที่อ้างถึงไปพลางก่อน ทั้งนี้ เมื่อ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ประกาศใช้บังคับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น **นายชัชวาลย์** **สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ**

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๒ ส่ง Fax ต่อ ๒๐๓

ห้องบังคับใช้กฎหมาย